
 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 16 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันทีส่ี่ 
 

   วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2  
อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 
ปีที่ 3 ครั้งที่ 16 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันที่สี่ โดยมี นายสุชาติ  ตันเจริญ รองประธาน             
สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยน 
ท าหน้าที่ประธานการประชุม  
   ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
2 กันยายน 2564 โดยเป็นการพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล      
(นายสมพงษ์  อมรวิวัฒน์ กับคณะ จ านวน 185 คน เป็นผู้เสนอ)  

จากนัน้ สมาชิกฯ ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ดังนี้ 
สมาชิกฯ อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน        

ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ เป็นบุคคลไร้ภูมิปัญญา ไร้ความรู้ความสามารถ บริหารราชการผิดพลาดล้มเหลว 
โกหกหลอกลวงประชาชน ไม่สามารถขึ้นค่าแรงขั้นต่ าให้กับแรงงานทั่วประเทศได้ตามสัญญาประชาคมที่ให้ไว้   
ไม่ปฏิบัติตามข้อราชการของนายกรัฐมนตรี ไม่มีมาตรการช่วยเหลือแรงงาน กระท าการส่อว่าจงใจและมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน ปล่อยปละละเลยให้แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และเกิดการแสวงหา
ประโยชน์จากแรงงานผิดกฎหมายดังกล่าว จนเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019        
(โควิด-19) กระจายไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ กลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่ อีกทั้ง ประกาศล็อกดาวน์แบบไม่มีมาตรการ
รองรับ จนผู้ใช้แรงงานต้องตกงานเป็นจ านวนมาก ปล่อยให้มีอัตราการว่างงานสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ 
ผู้ประกอบการได้รับความเดือดร้อน ไม่ดูแลสวัสดิการให้กับแรงงาน ไม่หาเงินเข้ากองทุนแรงงาน แต่กลับลดเงิน
สมทบลง ใช้จ่ายเงินกองทุนประกันสังคมอย่างไม่เหมาะสม และไม่มีมาตรการเยียวยาแรงงานเมื่อมีค าสั่ง        
ปิดแคมป์คนงาน เมื่อมีค าสั่งปิดสถานประกอบการและธุรกิจต่าง ๆ แต่กลับไม่มีการเยียวยากลุ่มแรงงาน
เท่าที่ควร มีความซับซ้อน ล่าช้า ไม่ครบถ้วนและไม่ครอบคลุม ไม่มีการดูแลสวัสดิการแรงงานอย่างเหมาะสม 
ปล่อยให้มีการติดเชื้อในแคมป์คนงานมากยิ่งขึ้น ปล่อยปละละเลยไม่ให้แรงงานได้รับการฉีดวัคซีน ไม่เข้าถึง     
การรักษา จนไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ได้ ถือเป็นความผิดพลาดและล้มเหลวในการ
บริหารงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มาตรการการเยียวยาผ่านมาตรา 39 และ มาตรา 40          
นั้น เป็นไปแบบไม่เป็นระบบ สุดท้ายแรงงานที่เข้ามารับการเยียวยาไม่ได้คงอยู่แบบถาวร สร้างระบบขึ้นมา     
เสียเปล่า เพราะไม่มีการดูแลแรงงานในกลุ่มแบบระยะยาว ไม่มีความมั่นคงในอาชีพ อีกทั้ง  มีการใช้ต าแหน่ง
หน้าที่หาผลประโยชน์บนความเดือดร้อนของแรงงานและผู้ประกอบการ ไม่รักษาผลประโยชน์ของพ่ีน้องแรงงาน 
ดูแลแรงงานอย่างไร้มนุษยธรรม และใช้อ านาจแต่งตั้งประธานบอร์ดประกันสังคมคนใหม่ ซึ่งเป็นข้าราชการ      
ที่ไม่มีความรู้ ประสบการณ์ด้านแรงงาน และประกันสังคม นอกจากนั้น พบว่ามีพ่ีน้องแรงงานที่ส่งหนังสือ
ร้องเรียน ถึงรัฐมนตรี เพ่ือขอความช่วยเหลือแต่กลับพบการข่มขู ่
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  สมาชิกฯ อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ในประเด็น ประพฤติตัวเหลวไหล ไม่เหมาะสมกับต าแหน่ง ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมโรค      
เข้าไปในแหล่งอบายมุขจนเป็นเหตุของการระบาดของโรคโควิด–19 และขาดจิตส านึกรับผิดชอบ 

 สมาชิกฯ อภิปรายไม่ไว้วางใจนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในประเด็น บริหารราชการผิดพลาด ล้มเหลว ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และไม่มีการน าเทคโนยีมาควบคุมโรค หรืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน  
แพลตฟอร์มการจองวัคซีนโควิด-19 อย่าง “หมอพร้อม” ประกาศยกเลิกลงทะเบียน มีการลงทะเบียนซ้ า       
แต่ละจังหวัดต้องท าแพลตฟอร์มของตัวเองเพ่ือจองฉีดวัคซีน ส่วนสายด่วนโควิด-19 ที่ให้ประชาชนติดต่อนั้น             
กลับมีค่าใช้จ่าย เป็นความล้มเหลวจนเกิดภาพคนแออัดไปรอฉีดวัคซีน แออัดไปรอตรวจ จนกลายเป็นติด        
โควิด-19 กลับมา ภารกิจเดียวที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ ได้รับมอบหมายคือ ควบคุมความคิดประชาชน 
ปิดบังความจริง ใช้ค าว่ามั่นคงเป็นข้ออ้าง ใช้ค าว่าข่าวปลอมในการแก้ต่าง ฉากหลังมีแต่การจ ากัดคนเห็นต่าง 
ปิดปากประชาชนด้วย พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์, มาตรา 112 หรือคิดว่าเป็นอาชญากรรมทางความคิด แม้กระทั่งสั่ง
จับตากลุ่มย้ายประเทศ ต่อมา ได้ตั้งอนุกรรมการ 3 ชุด ปราบปราม บังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับ พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ ต่างจากการด าเนินการของต่างประเทศ ไม่มีแม้แต่ข้อเดียวที่ให้รัฐบาลเอากฎหมายปิดปาก
ประชาชน ใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติการควบคุมการแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่เห็นต่าง ปราบปราม 
ด าเนินคดี และข่มขู่ประชาชนที่แสดงความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับรัฐบาล ควบคุมความคิดของประชาชน เพ่ือรักษา
อ านาจของรัฐบาล ตั้งทีมจับตากลุ่มที่แสดงความคิดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ฟ้องประชาชน       
ที่แสดงความคิดเห็นต่าง ใช้กฎหมายขมขู่ประชาชน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2564 แม้จะเป็นไปการออกตามมาตรา 26 ของ พระราชบัญญัติการกระท าความผิด     
ทางคอมพิวเตอร์ แต่พบว่าการขยายอ านาจให้เจ้าหน้าที่ล้วงข้อมูลผู้ใช้งานเครือข่ายมือถือ ซึ่งกรณีดังกล่าวเชื่อว่า
จะท าให้รัฐล้วงข้อมูลส่วนบุคคล และตัวตนของประชาชนได้ โดยไม่มีหมายศาล ซึ่งการออกกฎกระทรวงดังกล่าว
ขัดกับรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของประชาชน มาตรา 26 มาตรา 32 และ มาตรา 36 ถือว่าลุอ านาจ     
ใช้อ านาจตนเองเกินขอบเขตของกฎหมายคุกคามสิทธิเสรีภาพของประชาชน รัฐบาลให้ความส าคัญกับกระทรวง
ดิจิทัลสูงมาก แต่ไม่เคยเห็นกระทรวงนี้และรัฐมนตรีพัฒนาโอกาสทางเทคโนโลยีดิจิทัลเลย เนื่องจากมุมมองของ
รัฐต่อเทคโนโลยี ไม่ใช่โอกาสทางเศรษฐกิจ แต่รัฐก าลังเห็นว่าเทคโนโลยีนี้คือภัยคุกคามร้ายแรงต่ออ านาจ         
ที่ตัวเองพยายามปกปักรักษาอยู่ บิดเบือนหลักการของกฎหมายเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง ท าลายเสรีภาพของ
ประชาชนที่ได้รับคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ อีกทั้งจงใจใช้อ านาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ฝ่าฝืน     
ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ท าลายบรรทัดฐานอันดีต่อสังคม มุ่งประโยชน์ทางการเมือง 
มากกว่าประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชน ไม่ปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี             
ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีการเอ้ือประโยชน์กรณีคดีดาวเทียมไทยคม 7 และ 8 โดยสั่งการให้เปลี่ยนแปลงตัว
อนุญาโตตุลาการ เพ่ือผลประโยชน์ทับซ้อนของตัวเอง แสดงถึงเจตนาที่ไม่สุจริต หากฝ่ายกระทรวงดิจิทัลฯ     
แพ้ รัฐจะเสียหายอย่างมาก มีการแอบเอาผลประโยชน์ของประเทศไปให้เอกชน เกิดการผูกขาดการครอบครอง
ดาวเทียมโดยภาคเอกชนท าให้ประเทศชาติเสียผลประโยชน์ 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตอบชี้แจงว่า การจ่ายเงินคืนส านักงาน
ประกันสังคม มีการจ่ายเงินสมทบเต็มจ านวน และมีการใช้จ่ายหนี้ของเก่าคงค้าง จนเหลือเพียง 60,000        
กว่าล้านบาท สาเหตุที่ต้องลดเงินสมทบลงนั้น เพราะสภาวะเศรษฐกิจและสังคมผู้ประกอบการไม่สามารถ     
แบกรับภาระค่าใช้จ่ายไหว จึงจ าเป็นต้องลดเงินสมทบลง แต่การลดเงินสมทบนั้น ลูกจ้างเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ 
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อีกทั้ง เป็นการช่วยและรักษาการจ้างงานให้กับนายจ้างและผู้ประกอบการ เงินเยียวยาในรูปแบบของ         
มาตรา 33 นั้น เงินที่น ามาใช้เป็นงบประมาณของรัฐบาล มิได้น าเงินกองทุนประกันสังคมมาใช้แต่อย่างใด      
เพ่ือช่วยเหลือเยียวยาแรงงานและรักษาการจ้างงานให้ผู้ประกอบการ  และเป็นที่ทราบดีว่าแรงงานจ านวนมาก 
เป็นแรงงานอิสระ จึงจ าเป็นต้องจัดท ามาตรา 39 และ มาตรา 40 ขึ้นมา เพ่ือให้กลุ่มแรงงานเหล่านี้ได้รับเงิน
เยียวยา เหมือนกับแรงงานในระบบ เพราะกลุ่มแรงงานเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน การสั่งปิดแคมป์คนงาน    
เป็นการปฏิบัติตามแนวทาง และได้มีการหารือร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย เพ่ือหาแนวทางปฏิบัติ   
ในการปิดแคมป์คนงาน เพ่ือความปลอดภัย และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค เข้าตรวจเชิงรุก และ            
ฉีดวัคซีนให้กับทุกแคมป์คนงาน ปิดเพ่ือให้สถานการณ์ดีขึ้น ให้การแพร่ระบาดจบลง ลบค าครหาว่า             
การแพร่กระจายเชื้อโรคมาจากแคมป์คนงาน เมื่อท าตามมาตรการแล้ว ก็สามารถกลับมาท างานได้ตามปกติ   
การขึ้นค่าแรงขั้นต่ านั้น ต้องค านึงถึงทุกภาคส่วน และทุกกลุ่มแรงงาน หากขึ้นค่าแรงในจังหวัดที่รายได้สูง      
จะกระทบกับจังหวัดที่ มีรายได้ไม่สูง จนกระทบกันทั้งระบบ การจ้างงานนักศึกษามีการจ้างงานในระบบ
ประกันสังคมไป 100,000 กว่าคน  และในภาคเอกชนกว่า 200,000 กว่าคน จากคนจบใหม่ 300,000 กว่าคน 
และไม่เคยใช้อ านาจแสวงหาผลประโยชน์ โดยกระทรวงแรงงานมีหน้าที่ คือ ตรวจสถานประกอบกิจการ         
ว่ามีใบอนุญาตและคนท างานซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวมีใบอนุญาตท างานหรือไม่ โดยทราบจากเจ้าหน้าที่ว่า        
ปี 2563 ตรวจแรงงานต่างด้าวรวมแสนกว่าคน และด าเนินคดี ไป 1,300 คน ทั้งนี้ในช่วง 7 ปีย้อนหลัง พบว่า
สามารถขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวได้รวมกว่า 5 แสนคน นอกจากนี้ สถานการณ์การว่างงานปัจจุบันพบว่า      
มีผู้ที่กลับเข้า สู่ระบบจ้างงาน รวม 6.4 แสนคน แม้ตลาดจ้างงานจะมีคนออกไปมากกว่าคนเข้า ทั้งนี้ ยอมรับว่า  
มีอาชีพอิสระนอกประกันสังคม ที่ระบุตัวเลขไม่ได้  ดังนั้น ขอความร่วมมือ ส.ส. หากร่างพ.ร.บ.แรงงาน
ประกันสังคมเข้าสู่สภาฯ ขอความร่วมมือยกมือให้ด้วย เพ่ือสร้างระบบควบคุมและดูแลแรงงานนอกระบบ       
20 ล้านคน ส าหรับการด าเนินการ Factory sandbox กระทรวงแรงงานได้ด าเนินการตรวจหาเชื้อเชิงรุก 100% 
และตรวจไปแล้วกว่า 4 แสนราย เป็นเงินของกระทรวงแรงงานไม่ใช่ผู้ประกอบการ และหากเจอผู้ติดเชื้อจะให้ไป
รักษาใน Hospitel ทันที โดยยืนยันว่าทุกเรื่องที่ท านั้นสู้เพ่ือแรงงาน ไม่ได้สู้เพ่ือธุรกิจตนเอง และทุกอย่าง     
ต้องยืนอยู่บนหลักการ 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตอบชี้แจง ประเด็นกรณีบุกรุก
ที่ดินเขากระโดง โดยขอยืนยันว่าที่ดินที่อาศัยในเขากระโดงเป็นเพียงผู้อยู่อาศัยในที่ดิน ซึ่งเป็นที่ดินที่ออกโฉนด  
ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. 2515 ขณะนั้นมีอายุเพียง 10 ปี โดยเอกสารสิทธิเป็นการออกตามขั้นตอนกฎหมายของ  
กรมที่ดินโดยสุจริต ทั้งนี้ ในการด าเนินการบริหารพัฒนาที่ดินของโครงการรถไฟ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐ
และได้ติดตามจัดการรายได้ทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพในการใช้อสังหาริมทรัพย์ของ  รฟท. โดยในปี 2564           
ได้มีหนังสือสั่งการมอบนโยบายให้ผู้บริหารกระทรวงคมนาคมได้น าไปสู่การปฏิบัติภายใต้การบูรณาการและ
ตอบสนองต่อนโยบายแห่งรัฐ พ.ศ. 2561-2580 ส่วนพ้ืนที่ที่เป็นข้อพิพาทต้องมีการพิสูจน์สิทธิ โดยที่ดินใด        
มีการพิพาท และประชาชนมีเอกสารสิทธิ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งต้องพิสูจน์สิทธิให้เรียบร้อย ประกอบกับ
ประมวลกฎหมายวิธีการพิจารณาทางแพ่งมาตรา 145 มีการก าหนดว่าค าพิพากษามีผลผูกพันเฉพาะคู่กรณีไม่มี
ผลผูกพันต่อบุคคลอ่ืน ท าให้ รฟท. ต้องพิสูจน์สิทธิก่อน ส่วนการยกค าพิพากษามานั้นเป็นกรณีที่มีประชาชน   
บุกรุก 35 ราย ที่ฟ้องกับ รฟท. โดยพ้ืนที่ทั้ง 5,000 กว่าไร่จ าเป็นต้องด าเนินการตามกฎหมายให้เรียบร้อย    
กรณีที่ รฟท. ไม่เรียกเก็บค่าเสียหายในรูปแบบเช่า จ านวน 20 ล้านบาท นั้น เนื่องจากท่ีดินเขากระโดงเป็นที่ดิน
ที่ รฟท. พิพาทกับประชาชนเป็นเวลานาน การจัดเก็บค่าเช่าของ รฟท. จะด าเนินการได้ต้องผ่านกระบวนการ
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พิสูจน์ตามขั้นตอนของกฎหมายให้ได้ข้อยุติก่อน ปัจจุบัน รฟท.ได้มีหนังสือถึงกรมที่ดินให้พิจารณาตามกฎหมายแล้ว 
ส าหรับข้อกล่าวหาว่า ที่ดินอีกแปลงมีจ าเลยเป็นเจ้าของแล้วตนไม่ได้สั่งการเร่งรัด รฟท. เป็นเพราะ                
มีความสัมพันธ์กับตน นั้น เมื่อ รฟท. ได้รับค าพิพากษาจากศาลฎีกา ได้ส่งค าพิพากษาบังคับตาม พ.ร.บ.          
ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาทางแพ่ง พ.ศ 2477 มาตรา 275 และได้ด าเนินการสืบหาหลักทรัพย์และ
ทรัพย์ของลูกหนี้ตามค าพิพากษาซึ่งอยู่ภายใต้ระยะเวลาที่ก าหนด นอกจากนี้ที่ดินของตนที่มีการประเมินราคา
ที่ดินมูลค่า 20 ล้านบาทและมูลค่าที่ดินเขากระโดงทั้ง 5,000 กว่าไร่ มูลค่าเสียหาย 10,000 ล้านบาท            
ซึ่งด าเนินการล่าช้า ท าให้ รฟท. เสียประโยชน์นั้น ขอยืนยันว่าไม่ใช่ผู้ครอบครองที่ดิน แต่ รฟท. ต้องด าเนินการ
ส ารวจที่ดิน โดยพิสูจน์ ให้ เรียบร้อยก่อน เพ่ือไม่ ให้กระทบต่อพ้ืนที่ที่ประชาชนอาศัยอยู่  นอกจากนี้                 
การอภิปรายว่าการด าเนินการของ รฟท. ขาดความเท่าเทียมในการใช้กฎหมาย โดยกรณีที่มีการฟ้องร้องผู้บุกรุก
ในโครงการไฮสปีด 3 สนามบินกลับด าเนินการรวดเร็ว เป็นเพราะมีบริษัทขนาดใหญ่เป็นผู้รับสัมปทาน ขอชี้แจง
ว่า ได้มอบหมายให้ รฟท. ติดตามความคืบหน้าด าเนินการทุกขั้นตอนตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดและ    
มีความเสมอภาคมีความโปร่งใส ขอยืนยันว่าไม่เคยแทรกแซงการด าเนินการของ รฟท. ได้ด าเนินการตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติด้วยความเท่าเทียม เสมอภาค และโปร่งใสเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนควบคู่กับการดูแลพิทักษ์ทรัพย์สินของ รฟท. และพร้อมที่จะปฏิบัติ กับทุกคนภายใต้
กฎหมายเดียวกัน ส าหรับที่ถูกกล่าวว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสมนั้น ขอชี้แจงว่า เป็นการพักผ่อนนอกเวลา
ราชการกับเพ่ือนฝูงและเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดเมื่อเดือนธันวาคม 2563 และป้องกันตนเองตามมาตรการ ซึ่งเป็น
การรับเชิญไปงานเลี้ยง และเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเดือน
มีนาคม 2564 และไม่ได้เป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพราะตนไม่ได้เดินทางไปแถวทองหล่อ
ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งในวันที่ 6 เมษายน 2564 ตนอยู่ที่พรรคภูมิใจไทย ในงานท าบุญ
ครบรอบวันเกิดพรรค ไม่ปรากฏว่าหลังการจัดงานมีผู้ใดติดเชื้อ นั้นย่อมแสดงว่า ตนไม่ได้เป็นต้นเหตุในการ    
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19   

นายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ตอบชี้แจงว่า ข้อกล่าวหา     
เป็นเท็จ บิดเบือนข้อเท็จจริง ประเด็นโครงสร้างคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เป็นไปตามระเบียบ          
มีผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การประชุมทุกครั้งต้องมีองค์ประชุ มครบจึงจะด าเนินการประชุมได้        
ตามระเบียบ และทุกอย่างเป็นไปตามมติที่ประชุม ไม่ใช่มติของนายกรัฐมนตรี หรือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ อีกทั้ง โครงสร้างการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) นั้น เป็นไปตามโครงสร้างของ กนย. ที่มีผู้แทน   
จากทุกภาคส่วน มีผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากภาคประชาชน การท างานเป็นไปในรูปแบบของกนย. โดย กนย.          
มีหน้าที่คอยก ากับดูแล และออกนโยบายต่าง ๆ ซึ่งต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการยางฯ       
ดังนั้น ราคายางพารา เป็นไปตามกลไกของทั้งสองส่วนที่จะเป็นผู้ก าหนดแนวทางและก ากับดูแลราคายางพารา        
การประกันรายได้ราคาสินค้าเกษตร ท าให้เกษตรกรได้รับการดูแลราคาสินค้าเกษตรจากภาครัฐบาลอย่างจริงจัง 
นอกจากการประกันราคาแล้ว กระทรวงเกษตรฯ ท าทุกวิถีทางเพ่ือให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และท าให้
ราคายางพารามีราคาเกินกว่าราคาประกัน ท าให้รัฐบาลประหยัดงบประมาณไม่ต้องชดเชยเงินประกันราคา     
แต่เมื่อประเทศประสบกับปัญหาวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้ราคาสินค้าเกษตรทุกประเภท 
รวมถึงราคายางพารามีราคาตกต่ าลง ส าหรับประเด็นยางพารา 104,000 ตัน ค้างสล็อก สืบเนื่องจากการประมูล
ในรอบปี 2559-2560 เป็นการประมูลแบบคละเหมาคุณภาพแยกโกดัง ให้พ่อค้าเข้าไปตรวจสอบคุณภาพ     
หากพอใจโกดังไหนก็ประมูลโกดังนั้น พ่อค้าจึงเลือกยางดี  ๆ ไปหมด เหลือยางในสต๊อกจนถึงปัจจุบัน             
ซึ่งยางในสต๊อกนี้ส่งผลให้เกษตรกรเดือดร้อน ตนจึงคลายล็อกให้เกษตรกร เพ่ือไม่ให้พ่อค้าบางกลุ่มกดราคา    
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โดยอ้างว่ายางไม่ขาด มีในสต๊อก ทั้งที่ยางในสต๊อกไม่มีสภาพที่พร้อมใช้แล้ว  ส่วนยางแผ่นดิบปกติเก็บ 6 เดือน    
สีก็เปลี่ยน ระหว่างปี 2555-2559 ค่าใช้จ่ายซื้อยางเข้ามาในสต๊อก ค่าเช่าโกดัง ค่าประกันภัยยางพาราใช้เงิน 
2,317 ล้านบาท และปี 2559 ถึงปี 2564 ค่าใช้จ่ายรวมกัน 925 ล้านบาท โดยเป็นเงินงบรายจ่ายของ กยท.   
จากเงินกองทุนพัฒนายางพาราซึ่งใช้ดูแลชาวเกษตรกร กนย. จึงมีมติเมื่อ 9 มิถุนายน 2563 ให้ระบาย           
ยางในสต๊อกนี้ให้หมดโดยเร็ว และน าเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 การระบายต้องดู
จังหวะที่เหมาะสม และไม่กระทบกับราคายางในตลาดมากนัก เมื่อ ครม. ได้รับทราบ ตนในฐานะก ากับ
ดูแลกยท. ได้ให้กยท.ดูช่วงเวลาที่เหมาะสมในการระบายเพ่ือไม่ให้กระทบราคายางในตลาด เกษตรกรต้องได้รับ
ประโยชน์และต้องรักษาผลประโยชน์ภาครัฐ เพราะเป็นเงินภาษีของประชาชน ตลอดจนต้องท าโดยสุจริตโปร่งใส
ตรวจสอบได้ และถูกต้องตามระเบียบ ที่เน้นย้ าที่สุด คือห้ามทุจริตคอร์รัปชั่นโดยเด็ดขาด เพ่ือรักษาเสถียรภาพ
ราคายางไม่ให้ตกต่ า ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานต้องท างานแบบบูรณาการร่วมกัน เพ่ือช่วยกันแก้ไขปัญหา ให้ทุก
หน่วยงานท างานด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ผิดกฎหมาย พร้อมทั้งยืนยันว่า กระบวนการสรรหา
ผู้ว่า กยท. เป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรมตามกระบวนการทางกฎหมาย ตนไม่ได้แทรกแซงกระบวนการการสรรหา
แต่อย่างใด 

  นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้รับมอบหมาย
จาก นายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงประเด็น โรคระบาดลัมปี สกิน    
ในวัวและกระบือว่า โรคดังกล่าวเป็นโรคอุบัติใหม่ที่เพ่ิงเกิดขึ้นในประเทศไทย ทางกระทรวงฯ ได้เรียกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องมาปรึกษาหารือและท างานร่วมกันอย่างบูรณาการ เมื่อเห็นว่าโรคดังกล่าวมีการระบาดในพ้ืนที่
ประเทศพม่า โดยเบื้องต้นห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ ปิดด่าน ปิดพรมแดน แต่ช่องทางธรรมชาติมีหลายหลายช่องทาง 
จึงท าให้มีการเล็ดลอดของโรคเข้ามา ประกอบกับมีการเคลื่อนย้ายวัว กระบือ แบบไม่ถูกต้อง จึงท าให้โรคแพร่
ขยายไปเป็นวงกว้าง กระทรวงฯ เร่งด าเนินการแก้ไขโดยเรียกประชุมผู้บริหารของปศุสัตว์ทั้งหมด ป้องกัน    
การเคลื่อนย้ายสัตว์ตามแนวชายแดนให้ได้มากที่สุด เร่งร่วมกันวางแผนป้องกัน ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์       
แก่เกษตรกรให้รู้จักป้องกันโรคดังกล่าว เร่งท าการรักษาสัตว์ที่ติดเชื้อ เมื่อเดือนมิถุนายน 2564 จ านวนสัตว์     
ติดเชื้อเพ่ิมมากข้ึนเป็นวงกว้างกว่า 50,000 ตัว จึงได้ด าเนินการของบประมาณกลางจ านวน 60,000 กว่าล้านบาท       
เร่งซื้อวัคซีน วิตามิน เพ่ือรักษาสัตว์  ขั้นตอนการจัดซื้อวัคซีนยอมรับว่ามีความล่าช้า เนื่องจากต้องสั่งซื้อ        
จากต่างประเทศ เพราะมีเพียง 4 ประเทศเท่านั้น ที่เป็นผู้ผลิตวัคซีน ส าหรับวัคซีนที่จัดซื้อจ านวน 5 ล้านโดสนั้น 
มาจากบริษัทเดียวกัน ได้ราคาประมูลต่ ากว่า และมาตรงตามเวลา โดยงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนยังคง
เหลืออยู่ และเมื่อได้รับวัคซีนจ านวน 5 ล้านโดส จะท าการเร่งด าเนินการฉีดวัคซีน โดยมีเป้าหมายในการฉีด      
2 เดือน คือเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน วันนี้เหลือการฉีดวัคซีนจ านวน 200 ตัวต่อวัน เนื่องจาก
สามารถควบคุมโรคได้ดีขึ้น สถานการณ์เริ่มดีขึ้น ด้านการเยียวยาเกษตรกรนั้น ให้ปศุสัตว์จังหวัดรายงานจ านวน          
วัวกระบือที่เสียชีวิต เพ่ือจะได้ตัวเลขที่ถูกต้อง และได้ด าเนินการเยียวยาให้เกษตรกรที่สูญเสียสัตว์เลี้ยง           
โดยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง เพ่ือพิจารณาเยียวยา โดยใช้เงินกองทุนทดรองราชการในการเยียวยา
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน ซึ่งต้องปรับปรุงจ านวนเงินเยียวยาให้มีความเห มาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน วัวที่มีอายุน้อยกว่า 6 เดือน ได้รับเงินเยียวยาเพ่ิมเป็น 13 ,000 บาท วัวที่มีอายุเกินกว่า      
6 เดือนถึง 1 ปี ได้รับเงินเยียวยาเพ่ิมเป็น 22 ,000 บาท วัวที่มีอายุมากกว่า 1-2 ปี ได้รับเงินเยียวยาเพ่ิมเป็น 
29,000 บาท วัวที่มีอายุมากกว่า 2 ปีขั้นไป ได้รับเงินเยียวยาเป็น 35,000 บาท ส่วนการเยียวยากระบือเพ่ิมเติม
อีกหนึ่งเท่าตัว ให้มีผลย้อนหลังเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564  
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  นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม       
ตอบชี้แจงดังนี้  ยืนยันว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทเอกชนใด ไม่เคยเอ้ือประโยชน์ให้ใคร ท างานด้วย         
ความซื่อสัตย์สุจริต กรณีดาวเทียมไทยคมมีการด าเนินการสัมปทานอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบ      
ตามกฎหมาย ดาวเทียมมีทั้งหมด 8 ดวง ตอนนี้เหลืออยู่ 4 ดวงคือ ไทยคม 4 6 7 และ 8 ดาวเทียม 4 และ 6   
จะหมดอายุในปี 2566 และ 2572 ตามล าดับ ส่วนดวงที่ 7 และ 8 อยู่ในคดีความ กระทรวงดิจิทัลฯ และบริษัท 
โทรคมนาคมแห่ งชาติ  จ ากั ด  (มหาชน ) (National Telecom Public Company Limited : NT Plc.)           
ได้ด าเนินการในสัญญามอบสิทธิบริหารจัดการทรัพย์สินของโครงการสื่อสารภายในประเทศ หลังสิ้นสุดสัญญา
สัมปทาน ดาวเทียมถูกผูกขาดกับบริษัทไทยคมมาเป็นเวลา 30 ปี และล่าสุดได้มีการเปิดประมูลสัญญา มีบริษัท
คือไทยคมประมูลเพียงเจ้าเดียวเท่านั้น จึงต้องยุติไปก่อน ไทยคมเป็นผู้ให้บริการสถานีแม่ข่าย และเป็น            
ผู้ให้บริการรับส่งสัญญาณภาคพ้ืนดิน โดยมี NT Plc. เป็นผู้รับมอบ เพ่ือให้การด าเนินการธุรกิจเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง ดาวเทียมไทยคม 4 ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าต่างประเทศ NT Plc. จ าเป็นต้องเจรจากับไทยคม       
เพ่ือด าเนินธุรกิจในส่วนนี้ ส่วนดาวเทียมไทยคม 6 เป็นดาวเทียมที่ใช้ภายในประเทศ เป็นส่วนที่ NT Plc.       
เป็นผู้ดูแล การท าธุรกิจดาวเทียมของ NT Plc. ไม่ได้เอ้ือประโยชน์ให้เอกชนแต่อย่างใด เป็นความร่วมมือกัน
เพ่ือให้ธุรกิจด าเนินต่อไปได้ และไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน การเปิดประมูลวงโคจรดาวเทียมที่ผ่านมา มีผู้ประมูล
เพียงรายเดียว คือ ไทยคม จึงได้ท าหนังสือให้ ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.) ทบทวนเลื่อนการประมูลออกไปก่อน เพ่ือป้องกันการผูกขาด       
จากภาคเอกชน และไม่ทราบมาก่อนว่าอนุญาโตตุลาการ คือใคร เป็นการท าหนังสือตามระเบียบ เป็นการ
ด าเนินการของอัยการสูงสุด ที่จะคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมมาด ารงต าแหน่ง ไม่ได้มีการแทรกแซงกระบวนการ     
การแต่งตั้งแต่อย่างใด ส าหรับการจัดการข่าวปลอม เป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์     
มาตรา 14 เพ่ือควบคุมดูแลเอาผิดผู้ที่ท าความเสียหาย และเอาผิดกับผู้ที่กระท าผิด ผู้ที่ให้ข้อมูลเป็นเท็จที่จะท า
ให้เกิดความเสียหาย ความมั่นคงของประเทศ สถิติการด าเนินงานงานด้านการระงับข้อมูลคอมพิวเตอร์             
ที่ไม่เหมาะสม เป็นเรื่องเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ ลามกอนาจาร พนันออนไลน์ และการหมิ่นสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ไม่มีเรื่องการเมืองแต่อย่างใด เป็นการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือความสงบเรียบร้อยเท่านั้น         
ย้ าชัดว่าท าหน้าที่เพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ ไม่ให้มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ท าลายสถาบันหลักของชาติ    

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม     
กล่าวสรุปว่า รัฐบาลไม่ได้ทอดทิ้งใคร ขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรด้านสาธารณสุขทุกฝ่ายที่
ปฏิบัติงานด่านหน้า ทุ่มเทท างานอย่างหนักในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ดูแลพ่ีน้องประชาชน
ให้ผ่านวิกฤตความเจ็บป่วย โรคโควิด-19 เปรียบเสมือนคลื่นที่รุนแรงที่ได้พัดผ่านไปทุกที่ และยังไม่รู้ว่าจะจบสิ้น
เมื่อไหร่ แต่อย่างไรก็ตาม เราก็สามารถรับมือได้ในระดับที่ดี อย่างเต็มก าลังความสามารถจากทุกฝ่าย และ
ขอขอบคุณประชาชนทุกคนที่ร่วมมือกับมาตรการทุกอย่างเป็นอย่างดี ร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปด้วยกัน อัตราการ
หายป่วยของไทยมากกว่าร้อยละ 85 ของผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ผลจากความทุ่มเทของบุคลากรทางการแพทย์
และหน่วยสนับสนุนทั้งประเทศ รักษาชีวิตได้มากกว่าเกณฑ์เฉลี่ยโลกถึง 2 เท่า สมดุลในการด าเนินชีวิต ไม่ใช่        
การก าจัดโรคให้หมดสิ้นไป เพราะโควิด-19 จะกลายเป็นโรคประจ าถิ่น ที่ต้องเตรียมการรับมือในอนาคตต่อไป 
ขอให้ทุกคนคิดและเดินต่อไปข้างหน้า เราต้องปรับตัวหาแนวทางใหม่ในการก้าวพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ด ารงชีวิต
ในแนววิถีใหม่ รับมือกับโรคนี้ให้ได้ 4 เดือนสุดท้ายของปีนี้รัฐบาลเตรียมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ า ยกระดับสวัสดิการพ้ืนฐานต่าง ๆ เพ่ือให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ปี 2564 เป็นปีที่มีความท้าทาย เป็นโอกาสเดินหน้าประเทศ รวมไทยสร้างชาติ 
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เดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ โดยรัฐบาลมียุทธศาสตร์ที่จะด าเนินการต่อจากนี้ ได้แก่          
การต่อยอดโครงสร้างพ้ืนฐานและโครงการลงทุนในภูมิภาค ซึ่งในช่วง 6 ปีที่ผ่านมาการลงทุนภาครัฐมีอัตรา
เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 7.9 ต่อปี ครอบคลุมโครงสร้างถนน สนามบิน ท่าเรือ ระบบพลังงาน โครงการ EEC 
ด าเนินการการลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพ่ือลดสภาวะโลกร้อน เช่น เพ่ิมสัดส่วนการใช้รถพลังงาน
ไฟฟ้าร้อยละ 30 ในปี 73, การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน, โครงการ BCG, เพ่ิมการปลูกป่าจากร้อยละ 31 
เป็นร้อยละ 40 ภายในปี 79 และต่อยอดอุตสาหกรรมที่มีความเข้มแข็ง เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม
การแพทย์ เกษตรแปรรูป การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคต เช่น ศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมดิจิทัลในภูมิภาค อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ หุ่นยนต์  พร้อมทั้ง ส่งเสริม SMEs เพ่ือสร้างแต้มต่อ    
ทางการค้า ให้เข้าถึงสินเชื่อ เข้าถึงตลาด และเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่คาดว่าจะสร้างมูลค่า ร้อยละ 42 
ของ GDP และเพ่ิมการจ้างงาน 12 ล้านคน ตลอดจนปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐ เพ่ือดึงดูดการลงทุนจาก
ต่างประเทศให้ได้รับจากนานาชาติ การปฏิรูปต ารวจ ปฏิรูประบบการศึกษา 

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณและน้อมรับฟังข้อคิดเห็นของสมาชิกฯ รัฐบาลจะน้อมรับไปปรับปรุง   
การท างานเพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชน ทั้งนี้ ขอให้ค ามั่นกับประชาชนว่าจะท างานให้         
คนไทยทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ไปพร้อมกับชาวโลก และร่วมมือกับทุกฝ่าย เพ่ือท าหน้าที่ให้ดีที่สุด 
น าพาประเทศก้าวสู่อนาคต อย่างมั่นค่ัง มั่นคง ไม่ย่อท้อ เราชาวไทยเชื่อว่า ฟ้าหลังฝนย่อมสดใส แม้ไม่มีใครบอก
ได้ว่าโควิด-19 จะสิ้นสุดเมื่อใด แต่หากมีความหวัง ความศรัทธา จะก้าวข้ามความล าบาก พร้อมกับความรัก      
ความสามัคคีคนชาติ จะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือน าพาประเทศไทยไปสู่อนาคต  
ที่มั่นค่ังและยั่งยืน  

เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายสรุปปิดญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี   
เป็นรายบุคคลเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว ประธาน สั่งปิดการประชุมเวลา 20.22 น. และนัดประชุมเพ่ือลงมติ            
ในวันเสาร์ที่  4 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. และกล่าวขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เจ้าหน้าที่         
ล่ามภาษามือ ที่ร่วมด าเนินการประชุมส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอบคุณ สื่อมวลชนที่ติดตามรายงานการปฏิบัติ
หน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไปสู่ประประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยอย่างแท้จริง 
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จัดท ำโดย กลุ่มงำนสื่อมวลชน ส ำนักประชำสัมพันธ์  
                    ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 


